

**มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย**  
**ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๘ (๗/๒๕๕๓) วันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓**  
**ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณา “ร่าง” กรอบวงเงิน นโยบาย กรอบทิศทาง การจัดสรรงบประมาณและปฏิทินทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” กรอบวงเงิน นโยบาย กรอบทิศทาง การจัดสรรงบประมาณและปฏิทินทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามที่เสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกองนโยบายและแผน	ดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
๔.๒	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักการตาม “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองนำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้นำเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามต่อไป	คณะกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรอง	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมติการประชุม
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” กรอบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” กรอบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยต่อไป	อาจารย์ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ , อาจารย์จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี และเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย	ดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๕.๑	รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ของสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ	สภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงาน การสำรวจความพึงพอใจของสภา คณาจารย์และข้าราชการตาม เสนอ และให้ดำเนินการพิจารณา ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ต่อไป	สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ	รับทราบข้อเสนอแนะ ของกรรมการตามมติ ที่ประชุม และจะได้ นำไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>